

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันพระวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2559..

..หลวงปู่ลงพระวิหารทำหน้าที่ประธานสงฆ์ เมตตาแนะนำศรัทธาญาติโยมสมาทานศีลและให้อวาทธรรม ..วันนี้วันที่ 2 ของปีใหม่ ปีเก่าก็ล่วงไปแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีไม่งาม ด้วยกายวาจาใจ ที่ประพฤติปฏิบัติมา ก็ให้ลดละปล่อยวางไปเรื่อยๆ เนื่องในปีใหม่ก็จะสร้างสมพัฒนาแก้ไขปฏิบัติตนเอง ตั้งอยู่ในคุณงามความดี ตั้งใจจะอธิษฐานเอาไว้ด้วยก็ทุกท่านทุกคน เรามาถึงในปีใหม่แล้วเราจะสร้างคุณงามความดีไว้ ด้วยกาย วาจา ใจของตน ทำแต่คุณงามความดี ตั้งหลักเอาไว้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสังวรณส์สำรวมเอาไว้ ไม่ให้บาป เกิดขึ้นในทางกายของตนเองนั้นอย่างหนึ่ง สำรวมระวังเอาไว้ไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางวาจาของตนเอง สำรวม เอาไว้ไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางจิตใจของเรา ตั้งใจเอาไว้ว่าจะสร้างแต่บุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้น แก่ตนเอง เรียกว่าเป็นผู้เปลี่ยนในชีวิตใหม่ เกิดใหม่ ถ้าหากท่านผู้ใดได้มีความตั้งใจอย่างนั้นเอาไว้ ตั้งหลัก เอาไว้แล้ว ก็เรียกว่าตั้งใจเอาไว้แล้วในหนทางที่ดี เป็นหนทางที่นำไปสู่ความสุขความเจริญให้ชีวิตของพวกเขา เหตุฉะนั้นเรารู้แล้วว่าปีเก่าที่ล่วงไปแล้วมีอะไรขาดข้องไม่ดีไม่งาม ก็ต่างลดละปล่อยวางไปเสียตั้งแต่ปี ใหม่ สร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนด้วยกันทุกท่านทุกคน เพื่อเพียรยังกุศลให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน กุศลคือความฉลาดที่เราจะสร้างคุณงามความดีเอาไว้เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของตนเอาไว้ เรียกว่าเป็นคนที่ตั้ง หลักสร้างฐาน ตั้งใจของตนเองเอาไว้ พวกนี้กล่าวคำถวายทานด้วยความเคารพนั้นอย่างหนึ่ง เราได้รับศีลมี ศีลที่สมบูรณ์ สิ่งของทั้งหลายที่มาทำบุญก็ไม่ได้ขโมยไครมา หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง มาทำทาน การกุศล ก็เรียกว่าวัดอุบาสุทธิ ตนเองก็มีศีลบริสุทธิ์ด้วย พระภิกษุผู้รับทานที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมที่จะรับกุศล บริจาคทานจากญาติโยม ให้พวกเราตั้งใจไว้อย่างนั้น แล้วก็พากันกล่าวคำถวายทานเพื่อเป็นบุญเป็นกุศล เมื่อ ถวายให้แก่พระภิกษุสงฆ์แล้ว พระภิกษุสงฆ์รับแล้ว เหลือจ่ายออกไปให้แล้ว ศรัทธาญาติโยมก็บริโภคนั้น ตามสบาย ไม่ต้องขัดเคืองอะไรว่า เอ.. ของที่ทำบุญนี้ถ้าเราจะกินอาหารลงไปจะทำให้เราเป็นบาปหรือ..บาง คนอาจจะคิดอย่างนี้ก็มี แต่ไม่ต้องคิดเพราะเหลือจากพระภิกษุสงฆ์ไปแล้ว เป็นหน้าที่ของเราจะตักแจกแบ่ง กันตามได้ตามมี แบ่งกันอยู่แบ่งกันกิน แบ่งกันบริโภค การที่เรามาเจอกันมากๆอย่างนี้เรียกว่าญาติธรรม ญาติธรรมบางคนที่ไม่เคยมาวัดก็ได้มา บางคนมาแล้วก็มีอีก เรียกว่ามีศรัทธาเต็มเปี่ยม สร้างสมอบรมคุณ งามความดีไม่ให้ขาดทุนคุณงามความดี ถึงวันพระวัน โคนก็ดีพากันมา การที่บุคคลถือศีลห้าก็ดี ศีลแปดก็ดี เป็นหนทางไปสู่สวรรค์ สู่พรหมโลก

...เหตุฉะนั้นผู้ถือศีลห้านี้ไม่ตกต่ำ เรียกว่าล่วงลับดับไปแล้วสามารถเกิดในสวรรค์ได้ อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลที่ ตนเองสร้างเอาไว้ บางคนก็อธิษฐานเอาหลายๆก็ได้ถ้า ไม่ได้มาวัด อธิษฐานตั้งหลักว่าจะรักษาศีลห้าไม่ให้ขาด เลยก็ได้ ทางเมืองอินเดียสมัยพระพุทธกาลนั้นเขาจะรับศีลแปดตั้งแต่วันลีสี่ค่ำเป็นต้นไป จนไปออกอีก สามวัน นางวิสาขามีการมารดาเป็นผู้ที่รับศีลแปดก่อนเพื่อนในโลกนี้ เหตุฉะนั้น..พวกที่รักษาศีลห้านี้เป็น ภูมิอยู่แล้ว ดังพวกเราท่านทั้งหลาย เราเป็นชาวพุทธที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ธรรมคำสอนของพระบรม ศาสดาตัมมาตัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เราก็ได้เคารพได้บูชา ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ เรียกว่า โอปนยิ โก..น้อมเข้ามาสู่ตน มาฝึกฝนอบรมตนตั้งอยู่ในคุณงามความดี ก็เรียกว่าชีวิตใหม่ ที่นี้บุคคลยังไม่เคยทำบุญ ทำทานการกุศลก็ได้มาทำ บางคนนี้ยังไม่เคยรับศีล ศีลห้าก็ดี ศีลแปดก็ดี ก็ตั้งใจตามใจตนเองที่จะสามารถ

รักษาศีลเอาไว้ได้ นี่เป็นคุณงามความดีของญาติโยมทั้งหลาย เมื่อเรามีคุณงามความดีอย่างนี้แล้วเราก็มีความสุขใจ อิ่มใจ ปลื้มปิติยินดีว่าชีวิตของเรามีผลมีประโยชน์มีคุณค่าที่สุดที่ได้สร้างความดีเอาไว้... เพราะฉะนั้นบุคคลได้ทำคุณงามความดี ใจก็จะเอิบอิ่มยินดีปลื้มปิติ ถ้าชีวิตของเรายังมีอยู่จะทำได้ทำไปเรื่อยๆ ก็จะเบาไปเรื่อยๆ ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ชำระกิเลส ความโลภความโกรธความหลง ปลดปล่อยออกจากดวงใจไปเรื่อยๆ เหมือนบุคคลที่มีความโกรธมาก บัดนี้ถ้าเราศึกษาความโกรธว่าทำให้เกิดทุกข์ เราก็ค่อยปล่อยวางไปเรื่อยๆ ก็จะไม่โกรธมากเหมือนอย่างเดิม เรียกว่าเจริญขึ้น ถ้าผู้ใดละได้ความโกรธนี้ ก็จะทำให้ตนเองมีความสุข เป็นผู้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี ความโลภ โลภะก็ดี เศษคอร์ปชั่นกันมาก็ดี โกงกันมาก็ดี ก็ละเสีย ไม่ต้องโกงไม่ต้องคอร์ปชั่นต่อไปอีก เรียกว่าพัฒนาตนเองตั้งอยู่ในคุณงามความดีไปเรื่อยๆ ผู้ที่หลงไม่รู้ของจริง ไม่รู้เหตุไม่รู้ผล ไม่รู้ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่าน ไม่รู้จักก็เคยหลงมาแล้ว บัดนี้มาศึกษาธรรมะ ศึกษาศีลธรรม ก็เข้าใจว่าเราเคยหลงมาตั้งแต่หนุ่มแต่น้อย หลงไหลในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามค้ำเหล่ามายา ก็มาตั้งตนอยู่ในคุณงามความดี ก็เรียกว่าตนเองแก้ไขพัฒนาตนเองใหม่ ให้ชีวิตของตนเองเจริญรุ่งเรือง ตั้งอยู่ในคุณงามความดี ก็เรียกว่าเป็นผู้โชคดี..

..เหตุฉะนั้น..เรา โชคดีที่ได้มาเกิดในเมืองไทย มีครูบาอาจารย์บวชสืบศาสนา มา จดจำธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า น้อมนำมาปฏิบัติตนสั่งสอนญาติโยม ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ญาติโยมก็ได้ดำเนินตาม ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในโลก เคารพในพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ น้อมรำลึกว่าพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกแล้ว ก็เป็นความโชคดีที่พระองค์ได้บรรลुरुธรรมและได้มาสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีตามอำนาจคุณงามความดีที่ตนเองได้ทำเอาไว้...ปฏิรูปประเทศ เป็นประเทศที่สมควรจะสร้างคุณงามความดี ตั้งแต่ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีก็ดี สวรรค์ก็ดี พรหมโลกก็ดี หรือเข้าสู่พระนิพพานก็ดี สามารถทำได้ทุกกาลเวลา ผู้ปฏิบัติก็สามารถทำได้ทั้งหญิงและชาย พระภิกษุ สามเณร แม้ญาติโยมก็สามารถบรรลुरुธรรมได้ ด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถละความโกรธความหลง ปลดปล่อยออกจากดวงใจให้สิ้นไป ก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการเอาไว้ทุกท่านทุกคน...

...ก็ขออำนาจอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ หากศรัทธาญาติโยมมีจิตประสงค์จ้านงค์ใด ปรารถนาเอาไว้ในใจ ก็ขอให้อำนาจบุญกุศลคุณงามความดีและคุณพระศรีรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาศรัทธาญาติโยม จะมาทางทิศใดทางเหนือก็ดีให้อยู่รอดปลอดภัย ให้มีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไปทั่วกาลนานเทอญ...ขอเจริญพร...